



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๓๐

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"มศว"รับสภาพผลประเมิน"สมศ." ชี้ม.เก่าปรับเปลี่ยนอุ้ยอ้าย-ตั้งเป้า2ปีขึ้นแถวหน้า

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า จากผลการประเมินมหาวิทยาลัยรอบที่ 2 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2549-2551 ที่ผลการประเมินปรากฏว่า มศว ติดอยู่ในกลุ่มเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัยที่อยู่ในระดับดี ซึ่งมีทั้งสิ้น 12 แห่ง นั้น ผลการประเมินยอมรับได้ เพราะที่ผ่านมา มศว ก็รู้ตัวว่ามีข้อดีข้อด้อยอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุคนี้ เพราะจากการที่เน้นคุณภาพอีกทั้งเป็นที่รู้กันว่าหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มศว ต้องเรียนจริงจัง ทำให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาช้า ประกอบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร คุรุศาสตร์มากขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น ที่ผ่านมา 2-3 ปีมานี้ ความนิยมของผู้เรียนที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกลดน้อยลง จากจุดนี้ต้องปรับตัวเอง โดยเน้นเรื่องหลักสูตรและต้องปรับปรุงทุกๆ 5 ปี

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่า มศว ได้กำหนดตัวเองว่าอีก 1-2 ปีข้างหน้า จะยืนอยู่ในระดับแนวหน้าการผลิตบัณฑิตและวิจัย เมื่อมีเป้าหมายชัดเจนและพร้อมจะเดินไปสู่เป้าหมายนั้น แม้ผู้บริหารและประชาคม มศว ต้องเหนื่อยและต้องทำงานกันหนักขึ้น ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าในระดับคณะ ก็ต้องสร้างแรงกระตุ้นเพื่อจัดระบบต่างๆ ให้เข้าสู่เส้นทางการประเมินให้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน แม้ว่าการเป็นมหาวิทยาลัยเก่าจะอุ้ยอ้ายและถือเป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าสู่เส้นทางการประเมินก็ตาม ต้องเร่งและเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่การประเมินและเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยต้องดูและให้ความสำคัญต่อการประเมินทั้งภายนอกและภายใน ตลอดถึงต้องดูตัวชี้วัดที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วย

"การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นการจับสถาบันอุดมศึกษาเข้าแถวและก็เดินเข้าสู่การประเมินระบบเดียว เข้าสู่ตัวชี้วัดอย่างเดียวกัน ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องยอมรับและต้องพร้อมเพื่อเดินเข้าสู่เส้นทางการประเมินนั้น" อธิการบดี มศว กล่าว